



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานครให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานครให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เร่งชี้แจงแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เข้าสู่หลักเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ เน้นปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่สามารถตรวจสอบได้และโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งประโยชน์ที่ตัวสมาชิกจะได้รับเป็นหลัก

นางรัชนิพร พิงประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้กระบวนการในการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นเครื่องมือหนึ่งของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกโดยตรง โดยได้ดำเนินการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๒๖ เขต ๓๑๘ สหกรณ์ แบ่งเป็นสหกรณ์ที่นำมาจัดมาตรฐานคือ สหกรณ์ที่มีสถานะดำเนินการปกติ จำนวน ๒๗๘ แห่ง จากผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มีสหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐาน ตลอดจนไม่ทราบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีสหกรณ์จัดตั้งใหม่ที่ต้องแนะนำส่งเสริมให้ผ่านมาตรฐาน จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เร่งชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การจัดมาตรฐาน และประโยชน์ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะได้รับจากการจัดมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งตัวแทนของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จะร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิด วิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงประเมินสถานภาพและผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เพื่อกำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกปีทางสำนักงานฯได้จัดการประชุมตัวแทนสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๓ เรื่อง คือ ๑) ส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๒) ส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้มีคุณภาพการบริหารจัดการการควบคุมภายใน และธรรมาภิบาล ที่ดี ๓) ส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสู่ดีเด่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ โดยตั้งเป้าหมายว่าในอนาคตสหกรณ์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์จนครบทุกแห่ง และมีการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์อย่างแท้จริง